

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2020

*
Số 02 -TB/ĐUK

THÔNG BÁO

**Kết quả Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025**

---*---

Thực hiện Chỉ thị số 35 -CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong 3 ngày (từ ngày 10 đến ngày 12/8/2020), tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra trọng thể và thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội có 290/291 đại biểu, trong đó đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX là 34 đại biểu; đại biểu bầu từ đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc là 256/257, vắng 01 đại biểu do đang thực hiện việc cách ly theo quy định về phòng, chống dịch Covid 19; đại diện cho hơn 14.800 đảng viên của 174 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về dự Đại hội.

Đại hội vinh dự được đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Cùng về dự Đại hội có các đồng chí Trịnh Trọng Quyền, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Đinh Tiên Phong, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Thanh Hóa; đồng chí Mai Sỹ Diển, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Thanh Hóa, các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối qua các thời kỳ.

1. Về kết quả đạt được

Với phương châm “*Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển*” và chủ đề “*Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp; góp phần quan trọng xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước*”. Đại hội đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội. Các ý kiến thảo luận đã phân tích, làm rõ hơn những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, bổ sung và làm phong phú, sâu sắc thêm nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trong đó nhấn mạnh nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ và cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong tham mưu đề xuất, trong phục vụ sản xuất, kinh doanh, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng cả tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là: Kinh tế tăng trưởng cao, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, chất lượng, hiệu quả của các ngành kinh tế được nâng lên; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại; phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng an ninh được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác xây dựng đảng đạt kết quả toàn diện, nổi bật là: (1) Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sự lan tỏa, có tác động tích cực đến tư tưởng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. (2) Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường. (3) Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được chú trọng, phát huy hiệu quả thực tiễn. (4) Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng đạt kết quả cao, vượt mục tiêu kế hoạch. (5) Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối tiếp tục được đổi mới, tạo chuyển biến rõ nét, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, Đại hội cũng khẳng định còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục, trong đó còn 3/13 chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ đề ra chưa đạt.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhận định những thời cơ, vận hội mới và cả những khó khăn, thách thức, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua: (1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội lần thứ XX, nhiệm

kỳ 2020 - 2025; (3) Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; (4) Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đặc biệt, Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí đối với Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

2. Về nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh

Đại hội đã lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX gồm 27 đồng chí, tiêu biểu cho hơn 14.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực. Ban Chấp hành khóa XX đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh: Ban Thường vụ (gồm 9 đồng chí), bầu Bí thư và 02 Phó Bí thư, bầu Ủy ban kiểm tra (gồm 7 đồng chí) và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư; đồng chí Đinh Thị Thanh Hà và đồng chí Đỗ Hồng Quang được bầu giữ chức Phó Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Huyền được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với 41 đại biểu đương nhiên, Đại hội đã bầu 30 đồng chí đại biểu chính thức, 02 đồng chí đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Về xác định mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

3.1. Về phương hướng chung

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp; góp phần quan trọng xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

3.2. Về chỉ tiêu chủ yếu

*** Phân đấu hằng năm đạt các chỉ tiêu sau**

1. Có trên 90% cơ quan, doanh nghiệp được cấp trên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Phân đấu 100% doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

3. Có trên 90% cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường, an toàn lao động; đến năm 2025 có 70% cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, trong đó ít nhất 20% đạt danh hiệu kiểu mẫu.

4. 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

5. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện tốt cam kết việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc. Đảng bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

7. 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó từ 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

8. Bồi dưỡng trên 600 đối tượng kết nạp Đảng; kết nạp trên 300 đảng viên.

9. 100% chi bộ sinh hoạt đúng quy định.

10. Đoàn Thanh niên Khôi, Hội Cựu chiến binh Khôi, Công đoàn Viên chức tỉnh và Hội Khuyến học Khôi hằng năm xếp loại vững mạnh, xuất sắc.

3.3. Về chương trình trọng tâm

- Chương trình 1: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

- Chương trình 2: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ và chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Chương trình 3: Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu.

3.4. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

- Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị. Thực hiện hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu làm tốt công tác tham mưu và chức năng quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp; đổi mới phương thức vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên; xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững; đẩy mạnh việc cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu; góp phần quan trọng trong việc thể chế hóa nội dung, tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

Một là: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo hướng kiên quyết, kiên trì đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi tập thể, cá nhân; là một trong những nội dung đầu tiên, quan trọng của chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của từng tổ chức đảng; thực hiện

ng nghiêm túc các quy định về “nêu gương” đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú trọng vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị là nhân tố quyết định kết quả thực hiện.

Hai là: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Chủ động, định kỳ cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ sinh hoạt chính trị của các cấp ủy đảng; quan tâm mở rộng đến đối tượng đoàn viên, thanh niên, người lao động trong các doanh nghiệp với các hình thức phù hợp. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân để giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, kéo dài. Tăng cường năng lực hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội của cấp ủy đảng; đấu tranh hiệu quả các âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Ba là: Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng đảng. Trọng tâm xây dựng và thực hiện đầy đủ quy chế làm việc, quy chế phối hợp của tổ chức đảng với các cơ quan, tổ chức có liên quan; quyết tâm thực hiện đầy đủ chế độ, nâng cao nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề phù hợp thực tiễn mỗi cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác đảng viên, chú trọng việc quản lý, giáo dục đảng viên; có kế hoạch cụ thể, sát thực để bồi dưỡng, tạo nguồn cho đảng là đối tượng đoàn viên, thanh niên ưu tú, những người lao động trực tiếp tại cơ sở. Chủ động phối hợp các cấp, ngành, chủ doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện thành lập, hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, ban hành kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp chức năng, nhiệm vụ và đơn vị hành chính. Lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ, liên thông công tác cán bộ của cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn; chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và giữ mối liên hệ cấp ủy nơi cư trú phù hợp tình hình mới.

Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế, chương trình làm việc của Ủy ban kiểm tra 2 cấp. Nội dung kế hoạch chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, đối tượng dễ phát sinh sai phạm. Nâng cao nhận thức vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong các doanh nghiệp. Quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Năm là: Đổi mới mạnh mẽ, thực chất hoạt động công tác dân vận và đoàn thể chính trị - xã hội, hội khuyến học. Cấp ủy quan tâm xây dựng, triển khai mô hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị; phối hợp với lãnh đạo chuyên môn quan tâm tạo điều kiện về vật chất, thời gian cho các đoàn thể hoạt động;

phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động, định kỳ làm việc với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, hội khuyến học.

Sáu là: Cấp ủy chủ động phối hợp lãnh đạo chuyên môn, đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, kể cả khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế nhằm thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Bảy là: Tiếp tục quan tâm đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở. Trọng tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng các chương trình, kế hoạch, đề án để thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp đặc điểm của Đảng bộ; chú trọng chỉ đạo đổi mới hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc; có giải pháp hữu hiệu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

4. Một số hoạt động chào mừng trước trong và sau Đại hội

Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xây dựng ảnh, pano, áp phích, băng zon, khẩu hiệu, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tuyên truyền Đại hội.

Xây dựng phóng sự tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thanh Hóa về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid 19; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Trên đây là thông báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị các cấp ủy cơ sở, đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc nhanh chóng chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, PBT TU (để b/c),
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c),
- Các ban của Tỉnh ủy (để b/c),
- Các đảng ủy, chi bộ cơ sở,
- Lưu VP.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Đỗ Hồng Quang